
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย   

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป 2559 
วันที่ 28  เมษายน  2559  เวลา 9.30 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

ผูเขาประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

นายสมนึก  ทองขยัน 
นางสาวกันยารัตน  นะบุตร 
นางประภาพร  บุญถาวร 
นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
นายสมบัติ  เหลาเส็น 
นายสาคร  เจริญพร 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
นายสุพจน  กระบี่นอย 
นายวินัส  ชุมบุตร 
นายสมาน  ผิวดี 
นางสาวอัจฉรา  เกกินะ 
นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
นายสมเกียรติ ์ หลานหลาย 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมนึก  ทองขยัน 
กันยารัตน  นะบุตร 
ประภาพร  บุญถาวร 
วิสิทธิ์  หิรัญ 
สมบัติ  เหลาเส็น 
 
เจริญศักดิ์  เองฉวน 
สุพจน  กระบี่นอย 
วินัส  ชุมบุตร 
สมาน  ผิวดี 
อัจฉรา  เกกินะ 
กฤติโชค  ขาวเหลือง 
สมเกียรติ ์ หลานหลาย 

 
 

 
 
 

ลา 

 

ผูขาดประชุม 

      - 

ผูลาประชุม 

      - 
 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายโชคนรินทร  ขาวเหลือง  นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายยงยุธ  บุญทองแกว   รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นายนพดล  หวังกอ   รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
4. นางสาวอุษา  สายเส็น   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
5. นายวาสนา  นะบุตร   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
6. นายเอกภพ  พฤษชัยนิมมิต  ปลัดเทศบาล 
7. นางสุภานันท   เจรญิพานิช  รองปลัดเทศบาล 
8. นางสาวจริา  พัฒฉิม   ผูอํานวยการกองคลงั 
9. นายสุเทพ   บัวแกว   ผูอํานวยการกองชาง 
10. นางสาวมยุรี  สรหงส   หัวหนาฝายบรหิารการศึกษา 
11. นายนิรุตติ์   มีมะแม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 

ผูเขารับฟงการประชุม 
1.นางสาวสพุัตรา  เกิดสุข   หัวหนา กศน.ตําบลกระบี่นอย 

2.นางวิมล  คงสุข     
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เริ่มประชุมเวลา  9.30  น.    

 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยมาครบองคประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย เชิญเขาหอง

ประชุม  ประธานสภาฯ มอบหมายใหรองประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี ้

รองประธานสภาฯ            :   กลาวเปดการประชุม   

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ    

รองประธานสภาฯ 
 
 

: 
 
 
 

- ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกทาน รวมรับเสด็จพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา  
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ วัดถ้ําเสือ เวลา 12.00 น 

- การแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลกระบี่นอย มีการแขงขันเริ่มตั้งแต 21 เมษายน – 8 
พฤษภาคม 2559  

 
 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป  

                       2559  

รองประธานสภาฯ 
 
นายวินัส ชุมบุตร 
 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
 
: 
 
: 
 
 
: 
 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
กระผมไมไดขอแกไขอะไร แตขอฝากทานเลขานุการสภาฯ ชวยตรวจสอบคําผิดของ
รายงานการประชุมสภาฯ ดวย 
 
ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาฯเทศบาลตําบลกระบี่นอย สมยัสามญั 
สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2559 หรือไม 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท  
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบแจงประกาศใชแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559-2561  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  

                       (ฉบับที่ 2) 

นายนิรุตติ์ มีมะแม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ดวยเทศบาลตําบลกระบี่นอยมีความจําเปนจะตองจัดทําโครงการเพื่อดําเนินการใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
และตอบสนองนโยบายของจังหวัดกระบี่  แตเนื่องจากโครงการที่จะดําเนินการไมปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 22 ดังนั้นเทศบาลตําบลกระบี่
นอย  จึงจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  รายละเอียด
ดังนี ้
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 
บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพการทองเที่ยวทางทะเล เชิงอนรุักษ เชิง

ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและสุขภาพ สูระดบันานาชาต ิ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 สรางความมั่นคงภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภค 
บริโภค  

 

1. โครงการขยายเขตทอจายน้ําประปาบานหวางคลอง  หมูที่ 4 ระยะทาง 3,030  
เมตร  งบประมาณ 507,000  บาท 

2. โครงการขยายเขตทอจายน้ําประปา ซอยโคกขี้เหล็ก หมูที่ 4 ระยะทาง 910  
เมตร งบประมาณ  108,000  บาท 

3. โครงการขยายเขตทอจายน้ําประปาบานเขาตั้ง  หมูที่ 8 ระยะทาง 2,111  
เมตร งบประมาณ  237,000  บาท 

4. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน  หมูที่ 12  ระบบประปาหอถงัพรอมขุด
เจาะบอบาดาล 1 จุด ตามแบบทีเ่ทศบาลกําหนด งบประมาณ 1,627,000 
บาท 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยกระดับคุณภาพการทองเที่ยวทางทะเล เชิงอนรุักษ เชิง
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและสุขภาพ สูระดบันานาชาต ิ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวทาง
ทะเล เชิงอนรุักษ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและสุขภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนสงและคู หรือทางระบาย
น้ํา 

1. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายใตไฟแรงสูง  หมูที่ 11 – หมูที่ 12 กวาง 8 เมตร 
ยาว 270  เมตร  งบประมาณ  343,000  บาท 
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ยุทธศาสตรสูจังหวัดที่ ๓: สรางเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนสูสงัคมนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู
สังคมนาอยู 
ยุทธศาสตรท่ี 2.  ยุทธศาสตรการสงเสรมิการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรบัเด็กประฐมวัยในสถานศึกษา งบประมาณ
รวม 150,000  บาท 

 

ยุทธศาสตรสูจังหวัดที่ ๓: สรางเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนสูสงัคมนาอย ู 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดกระบี่
สูความยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 2.  ยุทธศาสตรการสงเสรมิการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมและอนุรกัษจารีตประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา 

1. โครงการจัดงาน ครบรอบ 144 ป การจัดตั้งเมืองกระบี่  อดุหนุนสํานักงาน
จังหวัดกระบี่  30,000  บาท   

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) เทศบาลตําบลกระบ่ีนอย  อําเภอเมืองกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี 
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค จํานวน 4 
โครงการ  งบประมาณ  2,195,500  บาท 

1.2 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนสง และคูหรือทางระบายน้ํา จํานวน 1 
โครงการ  งบประมาณ 343,000 บาท 

1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟา ไฟฟาสองสวาง เสียงตามสาย และการสื่อสาร 
1.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 

2) ยุทธศาสตรการสงเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.1   แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จํานวน 3  โครงการ งบประมาณ   

150,000 บาท 
2.2   แนวทางการพัฒนาการสงเสริมและอนุรักษจารีต ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 

ภูมิปญญา ทองถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา จํานวน 3  โครงการ งบประมาณ 
30,000 บาท 

2.3   แนวทางการพัฒนากีฬา และสงเสริมการ   ออกกําลังกาย 
2.4   แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนา  ศักยภาพของเด็กและเยาวชน 
2.5  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพฒันาศักยภาพของเดก็และเยาวชน 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  
3.1   แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติด 
3.2   แนวทางการพัฒนาการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความ

สงบเรียบรอยของประชาชน 
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ที่ประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

: 
 

3.3   แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ สตรี และ ผูดอยโอกาส 
3.4   แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบสาธารณสุข 
3.5   แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดลอม 
3.6   แนวทางการพัฒนาสงเสริมอาชีพ พัฒนาความรูและพัฒนารายไดของ

ประชาชน 
3.7   แนวทางการพัฒนาสงเสริมการเกษตร การลดตนทุนในการผลิต และการ

ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ   

  4.1 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของ ประชาชนและสรางภาคเครือขายภา
ประชาชน 

4.2  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการประชาชน 
                รวม 9  โครงการ    งบประมาณ  3902,000  บาท 

 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

         4.1 เรื่องขอความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนสํานักงานจังหวัดกระบ่ี  โครงการจดังานครบรอบ 144  ป    

                        แหงการจัดตั้งเมืองกระบ่ี ตามมาตรา 67 ทวิ 

นายนิรุตติ์  มีมะแม : 
 

 จายเงินอุดหนุนโครงการจัดงานครบรอบ 144 ป แหงการจัดตั้งเมืองกระบี่ เนื่องดวย
จังหวัดขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการดังกลาว ในวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2559  
ดังนั้นเทศบาลตําบลกระบี่นอยจึงมีความจําเปนตองดําเนินการจายเงินอุดหนุนตาม
นโยบายของจังหวัด โดยจะตองโอนเงินงบประมาณ  จํานวน 30,000  บาท ทั้งนี้
เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดโอนเงินงบประมาณ จากแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ จํานวน 10,000 บาท ไปอุดหนุนสวนราชการ ซึ่งเดิมไดตั้งไว 20,000 
บาท รวมเปนเงิน 30,000 บาท นายกเทศมนตรี ไดอนุมัติการโอน ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 
8 เมษายน 2558 และไดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแกไขคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประเภท
เงินอุดหนุนสวนราชการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณจากเดิมคืออุดหนุน
ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอเมืองกระบี่ ตั้งไว 20,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมงานเทศกาลกระบี่เบิกฟาอันดามัน ประจําป 2558 ซึ่งในปนี้ก็ไมไดจัด
งาน ก็เปลี่ยนเปนอุดหนุนใหแกสํานักงานจังหวัดกระบี่  ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจาย
เปนเงินอุดหนุน โครงการจัดงานครบรอบ  144 ป แหงการจัดตั้งเมืองกระบี่ การจายเงิน
อุดหนุนนั้นตองปฏิบัติตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2596 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน      
ในการจายเงินอุดหนุนนั้นเทศบาลจะจายไดก็ตอเมื่อไดรับความเปนชอบจากสภาฯ      
เมื่อผูวาราชการนั้นไดอนุมัติแลว ในวันนี้จึงขอความเห็นชองจากสภาฯ เพื่อจายเงิน
อุดหนุน ใหแกจังหวัด จํานวนเงิน 30,000  บาท รายละเอียดดังนี้ 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

เทศบาลตําบลกระบี่นอย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (โอนครัง้ที่ 10) 
แผนงาน งาน งบ หมวด

รายจาย 

ประเภท

รายจาย 

โครงการ/

รายการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

งบประมาณ

กอนโอน 

(+/-) จํานวน

เงินที่โอน 

งบประมาณ

หลังโอน 

เหตผล/คําชี้แจงการโอน

งบประมาณรายจาย 

แผนงานการ

ศาสนาและ

นันทนาการ 

งานศาสนา 

วัฒนธรรม

ทองถิ่น 

งบเงิน

อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สวนราชการ 

 20,000 20,000 10,000(+) 30,000 เพื่ออุดหนุนโครงการ

ครบรอบ 144 ป แหง

การจัดตั้งเมืองกระบี ่
 

บัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

เทศบาลตําบลกระบี่นอย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

แกไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจาย 

ประเภท

รายจาย 

โครงการ/

รายการ 

งบประมาณ

อนุมัติ 

คําชี้แจงงบประมาณรายจายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ขอความเดิม ขอความใหม 

แผนงานการ

ศาสนาและ

นันทนาการ 

งานศาสนา 

วัฒนธรรม

ทองถิ่น 

งบเงิน

อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สวนราชการ 
 30,000 (1) อุดหนุนใหแกที่ทําการ

ปกครองอําเภอเมืองกระบี่ ตั้งไว 

20,000 บาท  เพื่อจายเปน

คาใชจายในการจัดกิจกรรมงาน

เทศกาลกระบีเ่บกิฟาอันดามัน 

ประจําป 2558 

(1) อุดหนุนใหแกสํานักงานจังหวัด

กระบี่  ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อ

จายเปนเงินอดุหนุน โครงการจัด

งานครบรอบ  144 ป แหงการ

จัดตั้งเมืองกระบี ่

 

รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 

: 
 
: 
 
: 
 
 
: 
 

ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯทานใดตองการจะอภิปรายบาง 
 
ไมมีผูขออภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวา จะเห็นชอบจายเงินอุดหนุนสํานักงานจังหวัดกระบี่ โครงการจัดงาน
ครบรอบ 144  ป แหงการจัดตั้งเมืองกระบี่ ตามที่ไดเสนอมาหรือไม 
 
เห็นชอบดวยมติเปนเอกฉันท 

           4.2  เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโดยจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จายเปนคากอสราง 

                           โครงการขยายเขตจายนํ้าประปาบานเขาตั้ง ม.8  เปนเงิน 237,000  บาท  
 

นางสาวจริา  พัฒฉิม 
 
 

: 
 
 

การขอใชเงินสะสมเพื่อมาบริหารโครงการตางๆ การเงินก็จะตองมีแบบฟอรม
ประกอบการอนุมัติเพื่อใชเงินสะสม ดิฉันขอรายงานยอดเงินสะสมที่จะนําไปใชไดคงเหลอื 
ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้  
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1) ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30  กันยายน 2558 

หักบญัชีลูกหนี-้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

-ภาษีบํารุงทองที ่

-รายไดอื่นๆ 

-เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 

ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได 

2) พิสูจนยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจงัหวัด 

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

หัก บัญชีรายจายคาจาง 

     บัญชีเงินรับฝากตางๆ 

ยอดเงินสะสมที่นําไปบริหารได 

หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2)จะตองมียอดเทากัน 

เทศบาลตําบลกระบี่นอย  จะมีเงินสะสมที่จะนําไปบรหิารไดดังนี้ 

ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ 30  กันยายน  2558 (ยอดตาม (1)หรือ(2)) 

หัก เงินยืม/จายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558-วันที่ 25 เมษายน 2559 

  เงินฝาก ก.ส.ท 

  จายขาดเงินสะสม 

  สํารองจายงบบุคลากร 

  สํารองจายกรณียังไมไดจัดสรรเงินอุดหนุน 

  สํารองจายกรณสีาธารณภัย 10% 

บวก เงินสะสมระหวางป 

คงเหลือเงินสะสมที่นําไปบรหิารได ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 

หัก เงินทุนสํารองเงินสะสม ฯ วันที่ 30  กันยายน  2558 

คงเหลือเงินสะสมสทุธิที่นําไปบรหิารได ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 

 

 

15,000.00 

16,762.15 

37,907.00 

150,000.00 

 

 

 

17,921,349.89 

1,751,110.90 

 

 

 

 

 

3,217,825.68 

6,432,200 

5,441,439.00 

2,707,420.00 

356,531.37 

41,173,462.25 

 

 

 

 

219,669,15 

40,953,793.10 

 

60,626,253.89 

 

19,672,460.79 

40,953,793.10 

 

 

40,953,793.10 

 

 

 

 

 

18,155,416.05 

1,580.00 

22,799,957.05 

23,029,572.84 

- 229,615.79 
 

 
 
 
นายกเทศมนตร ี
 
 
 
 
 

 
 
 
: 
 
 
 
 
 

จากยอดเงินคงเหลือสะสมสุทธิที่นําไปบริหารได ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 ติดลบอยู  
229,615.79  ไมสามารถใชในการบริหารโครงการได   
 
จากที่ผูอํานวยการกองคลังไดชี้แจงไป วันนี้เราจึงมีความจําเปนจะตองใชเงินทุนสํารอง
เงินสะสม  และในการจายเงินทุนสํารองเงินสะสมนั้นจะกระทําไดตอเมื่อยอดเงินสะสมใน
สวนที่เหลือมีไมเพียงพอตอการบริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ในกรณีที่ปใด องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอยละยี่สิบหาของงบประมาณรายจาย
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นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
นายนพดล  หวังกอ 
 
 
นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจําปนั้น หากมีความจําเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนํายอดเงินสวนที่เกินไปใช
จายไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไขขอ 89 (1)  ซึ่งเทศบาลตําบลกระบี่
นอย มีเงินทุนสํารองเงินสะสม  23,029,572.84 บาท ซึ่งเกินรอยละยี่สิบหาของ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559 คือ 70,081,900 บาท หากมีความจําเปน
สามารถนํายอดเงินสวนที่ เกินไปใชจายได  ยอดเงินสวนเกินรอยละยี่สิบหาของ
งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล จํานวน 5,509,097.84 บาท ซึ่งสามารถ
นําไปใชในการบริหาร โดยจะตองไดรับอนุมัติจากสภาฯ ตอนนี้ตําบลกระบี่นอยประสบ
ปญหาภัยแลง    พี่นองไดรับความเดือดรอน เทศบาลมีความจําเปนจริงๆที่จะตองหาวิธีที่
จะชวยแกปญหา จึงตองขออนุมัติจายเงินทุนสํารองเงินสะสม ตอสภาฯ ในวันนี้ 
 
ถาเปนโครงการที่ประชาชนเดือดรอนเรื่องน้ํากระผมคิดวาคงไมมีปญหา แตกระผมไม
แนใจวาโครงการขยายเขตประปาน้ําจะมีเพียงพอหรือไม โครงการที่ขยายมาจากประปา
ภูเขาหมูที่ 7 คงไมมีปญหา แตโครงการที่ขยายตอจากระบบประปาบาดาลไมแนใจวาน้ํา
จะมีเพียงพอหรือไม  ถาเกิดน้ําไมพอเราจะทําอยางไร อยากฝากไวเปนแนวคิดเพื่อ
พิจารณาดวย 
 
โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 4 กระผมไดสอบถามนายชางจากทรัพยากรน้ํา ทานบอก
วา นํ้ามีเพียงพอ สามารถใชไดถึง 100 ครัวเรือน  
 
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโดยจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จายเปนคากอสราง
โครงการขยายเขตจายนํ้าประปาบานเขาต้ัง ม.8  เปนเงิน 237,000  บาท โดยทําการ
กอสรางวางทอประปา พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย  
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลกระบี่นอยกําหนด รายละเอียดดังนี้ 
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รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
 
: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯทานใดตองการจะอภิปรายบาง 
 
ไมมีผูขออภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวา จะอนุมัติจายขาดเงินสะสมโดยจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จาย
เปนคากอสรางโครงการขยายเขตจายน้ําประปาบานเขาตั้ง ม.8  เปนเงิน 237,000  
บาท ตามที่ไดเสนอมาหรือไม 
 
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท 
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  4.3  เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโดยจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จายเปนคากอสรางโครงการขยายเขต 

         จายนํ้าประปา บานหวางคลอง ม.4  เปนเงิน 507,000  บาท  
 

นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโดยจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จายเปนคากอสราง
โครงการขยายเขตจายนํ้าประปา บานหวางคลอง ม.4  เปนเงิน 507,000  บาท พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย  ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
กระบี่นอยกําหนด มีรายละเอียดดังนี้  
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รองประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม 
 

รองประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 

: 
 

: 
 

: 
 
 
 

: 
 

ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯทานใดตองการจะอภิปรายบาง 
 

ไมมีผูขออภิปราย 
 

ขอมติที่ประชุมวา จะอนุมัติจายขาดเงินสะสมโดยจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม      
จายเปนคากอสรางโครงการขยายเขตจายน้ําประปา บานหวางคลอง ม.4  เปนเงิน 
507,000  บาท ตามที่ไดเสนอมาหรือไม 
 

อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท 

 4.4  เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโดยจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จายเปนคากอสรางโครงการ 

                ขยายเขตจายนํ้าประปา ซอยโคกขี้เหล็ก ม.4  เปนเงิน 108,000  บาท  
 

นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโดยจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จายเปนกอสรางโครงการ
ขยายเขตจายน้ําประปา ซอยโคกขี้เหล็ก ม.4  เปนเงิน 108,000  บาท พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตําบลกระบี่นอยกําหนด มีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
: 
 
 
 
: 
 

ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯทานใดตองการจะอภิปรายบาง 
 
ไมมีผูขออภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวา จะอนุมัติจายขาดเงินสะสมโดยจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม     

จายเปนคากอสรางโครงการขยายเขตจายน้ําประปา ซอยโคกขี้เหล็ก ม.4  เปนเงิน 

108,000  บาท ตามที่ไดเสนอมาหรือไม 
 

อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท 

 4.5  เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโดยจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จายเปนกอสรางโครงการบุกเบิก 

                 ถนนสายใตสายไฟ  ม.11 – ม.12  เปนเงิน 343,000  บาท  
 

นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโดยจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จายเปนคากอสราง
โครงการบุกเบิกถนนสายใตสายไฟ  ม.11 – ม.12  เปนเงิน 343,000  บาท พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย  ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบล
กระบี่นอยกําหนด มีรายละเอียดดังนี้  
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รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
: 
 
 
 
: 

ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯทานใดตองการจะอภิปรายบาง 
 
ไมมีผูขออภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวา จะอนุมัตจิายขาดเงินสะสมโดยจายจากเงนิทุนสํารองเงินสะสม จาย

เปนคากอสรางโครงการบุกเบิกถนนสายใตสายไฟ  ม.11 – ม.12  เปนเงิน 343,000  

บาท ตามที่ไดเสนอมาหรือไม 
 

อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท 
 

 4.6  เรื่องขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโดยจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จายเปนคากอสรางโครงการ 

                 กอสรางระบบประปาหอถังสูง ม.12  เปนเงิน 1,627,000  บาท  

นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโดยจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จายเปนคากอสราง
โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูง ม.12  เปนเงิน 1,627,000  บาท พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย  ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลกระบี่นอย
กําหนด มีรายละเอียดดังนี้  
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รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 

: 
 
: 
 
: 
 
 
 
: 
 

ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯทานใดตองการจะอภิปรายบาง 
 
ไมมีผูขออภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวา จะอนุมัตจิายขาดเงินสะสมโดยจายจากเงนิทุนสํารองเงินสะสม จาย
เปนคากอสรางโครงการกอสรางระบบประปาหอถงัสงู ม.12  เปนเงิน 1,627,000  
บาท ตามที่ไดเสนอมาหรือไม 
 
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท 

4.7  เรื่องขอความเห็นชอบ เลือกสรรผูทรงคุณวุฒิ เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ การศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นางสาวมยุรี  สรหงส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 
2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยมีแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทิศทางที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ไดอยางแทจริง ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินการ ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางนอย
ประกอบดวย 
(1) ผูทรงคุณวุฒ ิ              ประธานกรรมการ 
(2) ผูทรงคุณวุฒ ิ          รองประธานกรรมการ 
(3) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น    กรรมการ 
(4) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนฯ ทีเ่กี่ยวของ   กรรมการ 
(5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง  กรรมการ 
(6) ผูทรงคุณวุฒิตามทีส่ภาทองถิ่นเห็นชอบ   กรรมการ 
(7) หัวหนาหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่กี่ยวของ  กรรมการ 

ที่สภาทองถิ่นเห็นชอบ (ถามี) 
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นายเจริญศักดิ์ เองฉวน 
 
 
นายกเทศมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
: 
 

(8) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวนการศึกษาฯกรรมการและเลขานุการ 
2. ใหคณะกรรมการการศึกษาฯ ตามขอ 1 (3) ถึง (8) รวมกันพิจารณาสรรหา

ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเปนประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
3. ใหจํานวนกรรมการตามขอ 1 (1) (2) (5) (6) และ (7) รวมกันตองมี

จํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ทั้งหมด 
4. ใหคณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป 
5. ใหคณะกรรมการการศึกษาฯ มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความ

เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และติดตาม 
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒ ิที่นําเสนอตอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจาณาใหความเห็นชอบ ดังตอไปนี ้
1. นางบุญมา  เพชรซีก   
2. นายเจียน  เกลื่อนสิน 
3. นางอารีย  เชิงด ี
4. ดร.ไพสทิธิ์  บุญกวี 
5. นายสนาน  รอดนัคเรศน 
6. นายอุดม  เจรญิพร 

 
ไมทราบวาผูที่ถูกเสนอชื่อมาทั้งหมดนี้ รบัทราบแลวหรือไมวาถูกเสนอช่ือเพื่อแตงตัง้เปน
คณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดใหองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่เปน
เจาภาพ ไดจัดการประชุมคณะผูจัดทําแผนการศึกษาทั่วประเทศ ประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดของทองถิ่นทั่วประเทศมีศักยภาพ และในที่ประชุมได
กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวน
รายชื่อ ที่นําเสนอตอที่ประชุมสภาฯ ไปนั้น กระผมและฝายบริหารไดพิจารณา และได
ติดตอประสานงานกันเรียบรอยแลว หลังจากนี้เมื่อที่ประชุมเห็นชอบเทศบาลตําบลกระบี่
นอยก็จะสงหนังสือแจงใหทราบอีกครั้ง 

 
มีสมาชิกสภาฯทานใดตองการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม 
 
ไมมีผูอภิปรายเพิ่มเติม 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบเลือกสรรผูทรงคุณวุฒิตามที่ไดเสนอช่ือ เพื่อแตงตั้งเปน
คณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือไม 
 
เห็นชอบดวยมตเิปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
 

นางสาวอัจฉรา   เกกินะ 
 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
นายเจรญิศักดิ์ เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 

อยากสอบถามวา  วันนี้ท านประธานสภาฯ ก็ เข าร วมประชุม  แตทํ า ไมจึ ง ให               
รองประธานสภาฯทําหนาที่แทน ไมทราบวาเปนเพราะเหตุอะไร ถูกตองหรือไม 
 
ดิฉันเปนรองประธานสภาฯ และไดรับมอบหมายจากทานประธานสภาฯ ดิฉันก็ทําหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ตอนนี้ เ รื่ องน้ํ าสํ าคัญมาก จั งหวัดกระบี่ ก็ เปนจั งหวัดที่ประสบปญหาภัยแล ง                  
ก็ตองขอขอบคุณผูบริหาร ที่ไดชวยแกไขปญหาเรื่องน้ํา หมูที่ 4 ซึ่งสําเร็จไปไดดวยดี และ
ก็โครงการที่ไดมีมติในวันนี้ ในอนาคตปญหาเรื่องน้ําของหมูที่ 4 คงจะหมด และก็เรื่อง
ถนน หมูที่ 5 ที่กําลังดําเนินการอยู และก็อีกหลายโครงการ ก็ตองขอขอบคุณ เรื่องของ
แผนพัฒนาสามป ควรดําเนินการตามแผนเพราะเปนความตองการของพี่นองประชาชน 
บางโครงการที่ประชาชนเดือดรอนผูบริหารชวยพิจารณาใหดวย อยากใหพิจารณาให
ครอบคลุมทั้งตําบล และใหทําตามแผนดวยเชนโครงการที่เขาแผนไวนานๆ       เชนเรื่อง
น้ําประปาซอยวัดสุวรรณธาราราม หมูที่ 9 ตั้งงบประมาณไว 400,000 บาท ใหชวย
ดําเนินการดวย ไมควรทําใหหมูบานใดเพียงหมูบานเดียว ผูบริหารควรเรียกสมาชิกสภาฯ
มาปรึกษาหารือถึงความเดือดรอนของพี่นองประชาชน หมูที่ 3 หมูที่ 10 หมูที่ 9  ก็มี
ความเดือดรอนเรื่องน้ําเชนกัน วันกอนก็ตองขอบคุณทานนายกเทศมนตรีที่ไดชวยจายน้ํา
ใหกับชาวบานกอนโดยไมตองรอติดมิเตอร  เพราะชาวบานเดือดรอนอยางหนัก แต
ในตอนนี้ก็เปนโอกาสอันดีที่เราจะจายขาดงบประมาณ กระผมยินดีที่จะยกมือสนันสนุน 
เงินงบประมาณที่จายขาดเงินสะสมจะใชหมดก็ไมวากัน แตโครงการตางๆตองเปนเรื่องที่
ประชาชนเดือดรอนจริงๆ ตองชวยเหลือเรงดวนอยางตอนนี้ก็ตองดําเนินการเรื่องน้ํากอน 
กระผมก็ขอทําความเขาใจกับทานผูบริหาร  เรื่องที่ทานเสนอถนนคอนกรีต ม.6 กระผมก็
เห็นดวย แตพี่นองประชาชนตองการถนนลาดยางเพราะจุดนั้นเปนทางเชื่อมระหวาง
ตําบลกระบี่นอย กับตําบลหวยยูง อยากใหเปลี่ยนในแผนเปนถนนลาดยาง ในวันที่
ประชุมแผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ที่ประชุมก็งดออกเสียงหลายๆทาน ในเรื่องโครงการ
กอสรางถนน ไมเฉพาะแตกระผม เพราะตองการใหแกปญหาในเรื่องน้ํากอน สุดทาย    
ขอสอบถามเรื่องกลอง CCTV  ซอยบานกระผม ไมทราบวาหายไปไหน ควรแจงใหทราบ
ดวย 
 
   การจัดการแขงขันกีฬาตําบลครั้งนี้ ทางสมาชิกสภาฯไมไดรับรูถึงขอมูลขาวสารอะไร
เลย เชนการประชุมตางๆกอนจัดการแขงขัน  เราควรรูกอนวาจัดการแขงขันกีฬานั้นทํา
เพื่ออะไร  ก็มีอยูสองอยางคือ เพื่อการมีสวนรวมของประชาชน ไดรวมสนุกในการแขงขัน 
และเพื่อเฟนหานักกีฬาที่มีฝมือ เพื่อเปนตัวแทนของตําบลรวมแขงขั้นในระดับที่สูงขึ้น    
กติกาตางๆ ก็ควรจะมีการแบงแยก ไมควรเอากติกาสากลมาใชทั้งหมด ในการประชุมควร
เชิญสมาชิกสภาฯเขารวมดวย ก็ขอฝากฝายบริหารควรติดตาม ดูแลในการดําเนินการ
จัดการแขงขัน อีกอยางในการแขงขันที่ผานมาก็ไมมีเจาหนาที่ฝายพยาบาลอยูขางสนาม 
กอนหนานี้ก็มีนักกีฬาบาดเจ็บแตไมมีพยาบาลมาดูแลปฐมพยาบาล  และในเรื่องของการ
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จัดโปรแกรมการแขงขั้น มีทั้งตอนเชา ตอนบาย แตสนามโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ตอนเย็น
เวลา 16.00 น ไมมีการแขงขัน ชวงนี้อากาศก็รอนมากก็เห็นใจนักกีฬา สมาชิสภาฯ ก็ไม
รับทราบอะไรเลย เชนโปรแกรมการแขงขัน บางครั้งชาวบานก็สอบถาม  แตกระผมก็
ตอบไมได  บางครั้งก็โดนตอวา วาเปนสมาชิกสภาฯแตไมรูอะไรเลย กระผมเองไดรับแค
หนังสือเชิญรวมในพิธีเปด ก็ฝากผูบริหารชวยกํากับดูแลในการจัดแขงขันครั้งตอๆไป   
   เรื่องของถนน และน้ํา ก็ขอใหทานชวยดูแลใหทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ ถนนหลายสาย
ตอนนี้ก็เปนหลุมเปนบอเยอะมาก เชนในซอยสวนปาลมเปนหลุมลึกมาก หรือซอย      
วัดสุวรรณธาราราม และหลายๆซอย ทั้งสองเขต ชวยดูแลดวย 
 
กระผมเห็นดวยกับทานวินัส ชุมบุตร ที่อภิปรายไป ในเรื่องการจัดการแขงขันกีฬา        
มีประชาชนไดสอบถามกระผมวาทําไมตอนเย็นไมมีการแขงขัน แตไปแขงตอนเชากับตอน
เที่ยง โปรแกรมการแขงขันกระผมก็ไมทราบเลย เรื่องพยาบาลก็เชนกันตําบลเรามี รพสต. 
มี 2 แหง อสม.ก็มีมากมาย แตในสนามไมมีฝายพยาบาลเลย และทําไมการแขงขันครั้งนี้
ใชระยะเวลานอย  ครั้งกอนๆที่ผานมาใชเวลาเปนเดือน การแขงขันกีฬาตําบลกระบี่นอย
ครั้งนี้ถือวาไมมีการพัฒนา แยลงกวาเดิม 
  อยากฝากเรื่องโครงการไฟฟาสองทาง กระบี่นอย-โพธิ์เรียง-เขาพนม อยากใหชวย
ดําเนินการดวย และเรื่องการซอมไฟฟาสาธารณะไมทราบวาทําไมถึงซอมไมหมด      
ซอมไมทั่วถึง ในซอยบานของกระผมก็ยังไมซอม และอีกหลายๆ ที่ ก็ขอฝากผานสภาฯ 
ถึงฝายบริหารดวย 
 
ขอเพิ่มเติมเรื่องการจัดการแขงขันกีฬา เรื่องของโปรแกรมการแขงขันหรือขอมูลขาวสาร
อื่นๆ ซึ่งทางเทศบาลเองก็ไดแจงผานทาง Facebook กระผมเองก็ไดเห็นแลว แตอยาก
ฝากไววา ชาวบานทั่วๆไปไมไดใช Facebook ซึ่งก็มีจํานวนมาก และก็ไมไดรับขาวสาร   
ก็ขอบอกไวกอน  และในเรื่องของถนนคอนกรีต หมูที่ 6 ในครั้งตอนลงประชาคมหมูบาน
ก็มีอยูแลววาใหลาดยาง 2 กิโลเมตรกวาๆ แตเมื่อตอนประชุมปรับแผนที่ผานมา        
ฝายบริหารก็จะปรับเปนถนนคอนกรีต ถึงจะไมไดรับการปรับแผนแตก็คงไวตามแผนเดิม
คือกอสรางเปนถนนลาดยางแบบแคพซีล เพราะถนนสายนี้ก็ไมไดใชงานหนักอะไร
มากมาย  ถาทําเปนถนนคอนกรีตนั้นตองใชงบประมาณเยอะมาก 
 
ในป 2559 ที่ผานมาเทศบาลตําบลกระบี่นอยก็ไดดําเนินการไปแลวหลายโครงการ และ
ไดซอมถนนไป 6 สาย แตก็ไมมีใครพูดถึงเลย ตอนนี้ก็ทยอยซอมไปเรื่อยๆ ในเรื่องของ
ระบบประปาหมูที่ 8 ก็เปนทางผานมาจากหมูที่ 7 ตอนนี้ก็จะดําเนินการหมูที่ 3 และ   
หมูที่ 10 ก็ใชน้ําจากหมูที่ 7  เทศบาลตําบลกระบี่นอยก็ดูแลทุกๆพื้นที่ ที่ทานสมาชิก
บอกวาประปาซอยวัดสุวรรณธาราราม หมูที่ 9 ทําไมไมทํา ก็ขอบอกวาการที่จะทํา
โครงการแตละโครงการนั้น ก็ตองมีอยูในแผนพัฒนา และตองทําตามขั้นตอน  และปญหา
ที่ทานวินัส ชุมบุตรไดฝากเรื่องมานั้นเทศบาลตําบลกระบี่นอย จะรับไปพิจารณาและดูวา
มีงบประมาณเพียงพอหรือไม ถาเปนความเดือดรอนของพี่นองประชาชนถางบประมาณ
เพียงพอก็จะดําเนินการทันที  สวนกลอง CCTV เทศบาลทําการยายกลองออกมาอยูที่
ปากซอยนาหัวนอน เนื่องจากจุดเดิมนั้นมีระยะทางยาวเกินไประบบการจายไฟฟาและ
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การสงสัญญาณมีปญหา  และในปนี้เราก็ไดโครงการจากการประปาสวนภูมิภาค 2 
โครงการ จะมีการขยายทอประปาจากหมูที่ 1  และจะขยายตอไปหมูที่ 12 ในเรื่องน้ํา   
ก็ตองยอมรับวาพี่นองประชาชนเดือดรอนมาก กระผมเองก็ไดประสานขอความชวยเหลือ
ไปยังทรัพยากรน้ําจังหวัดในการขอใชรถน้ํา เพราะรถน้ําของเราเองมีแคคันเดียวไม
เพียงพอในการชวยเหลือประชาชน พี่นองก็ตองชวยกันประหยัด แหลงน้ําตอนนี้ก็แหง  
ในเรื่องไฟฟาสองทางในปงบประมาณ  พ.ศ.2559 เทศบาลก็ไดตั้งงบประมาณไวในเทศ
บัญญัติแลว และจะประสานไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อดําเนินการในหมูที่ 11 และ
หมูที่ 1  เรื่องการซอมไฟฟาสาธารณะที่ทานสมาชิกสภาฯบอกวาทําไมไมซอมไฟฟา
สาธารณะที่บานทาน ตอนนี้เราก็ทยอยซอมอยู ตอนนี้เทศบาลก็กําลังดําเนินการเรื่อง
ดัดแปลงรถกระเชาไฟฟา  ผูบริหารเองก็ไมไดนิ่งนอนใจ โครงการตางๆของตําบลกระบี่
นอยในปนี้ก็ไดดําเนินการไปเยอะมาก และวันนี้โครงการก็ไดรับอนุมัติจากสภาฯไปแลวก็
ขอขอบคุณทุกทาน เรื่องกีฬาตอนที่ไดประชุมกระผมเองก็ไดนั่งเปนประธานและไดตกลง
กันวาจะรนระยะเวลาใหนอยลง อยางไรเราก็ตองปรับปรุงแกไขกันเพื่อใหดีที่สุดตอไป 
 

ไฟฟาสองทางบริเวณสามแยกบานลุงดําไมใชที่บานของกระผม และกระผมก็ยังไมไดรับ
คําตอบวาเพราะอะไรถึงตองรนระยะเวลาการแขงขันกีฬาตําบล  มีชาวบานฝากถามมาวา
เสาเข็มของสํานักงานเทศบาลจะลงเมื่อไหร และวันเทศบาลที่ผานมา ทําไมเทศบาลตาํบล
กระบี่นอยไมไดทํากิจกรรมอะไรเลย  เรื่องตอไปคือเรื่องขยะมีคนนํามาทิ้งขางทางใน
หลายพื้นที่ เชน หมูที่  4 และหมูที่ 13 ไมรูวาใครเปนผูนํามาทิ้งยังไงก็ชวยจัดการ
แกปญหาดวย 
 

ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรถขยะเปนรถกระเชา กระผมตองทําการศึกษารายละเอียด
เพื่อใหการใชประโยชนคุมคาที่สุด ตอนนี้ก็ไดมีบริษัทตางๆเสนอราคามา 3 บริษัท ตองใช
งบประมาณ 1,390,000  บาท ขั้นตอไปกระผมก็จะตองดําเนินการทําบันทึกราคากลาง
เพื่อเสนอตอทานนายกและสงตอไปยังกองคลังเพื่อดําเนินการสอบราคาตอไป 
 
ขอประชาสัมพันธ แจงกําหนดการตอนรับเสด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
คือกํ าหนดการที่ เทศบาลตําบลกระบี่นอยตองรวมรับเสด็จคือในวันอาทิตยที่               
1 พฤษภาคม 2559  ในเวลา 13.30 น. พระองคทานจะเสด็จมาถึง ณ วัดถ้ําเสือ     
ขอเชิญชวนทุกทานรวมรับเสด็จโดยแตงกายชุดกากี สวมหมวกมาพรอมกันในเวลา 
12.00 น. หลังจากนั้นพระองคจะเสด็จตอไปยังสระมรกต และเกาะลันตาตอไป   
  เรื่องที่ 2 โรงเรียนบานกระบี่นอยจะเก็บตัวนักกีฬาฟุตบอล รุนอายุไมเกิน 12 ป 
ตัวแทนจังหวัดกระบี่ โดยเริ่มเก็บตัวกันที่โรงเรียนบานกระบี่นอย และจะเปดสนาม และ
เริ่มทําการแขงขันกันในวันที่ 30 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบานเวียงสระ    
จ.สุราษฎรธานี ก็ขอเชิญทุกทาน  สามารถเขาไปเยี่ยมเยียนและเปนกําลังใจใหกับนักกีฬาได  
   การแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลกระบี่นอยเกมส เมื่อวานนี้ก็ไดเริ่มเปดสนามแขงขันแลว
อยางไมเปนทางการ และจะแขงขันกันสองสนามคือสนามโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง และสนาม
โรงทุงพะยอม และจะมีพิธีเปดอยางเปนทางการในวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 และพิธีปด
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 



22 

 

นายกเทศมนตร ี : 
 
 
 
 
 

รายละเอียดทั้งหมดที่ทุกทานไดอภิปราย ไดนําเสนอปญหาตางๆก็เพื่อพี่นองประชาชน
ชาวตําบลกระบี่นอย เทศบาลก็พยายามแกปญหาใหกับพี่นองทั้งตําบล เราทุกคนก็ตอง
ชวยกัน ที่ผานมาในการประชุมสภาฯ ทุกทานก็ไดยกมืออนุมัติโครงการเพื่อแกปญหา
ตางๆ เพื่อพี่นองมาตลอด และวันนี้ก็เปนอีกครั้ง 4 โครงการก็เปนการแกไขปญหาเรื่อง
น้ํา และอีกโครงการก็เปนโครงการกอสรางถนน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเรา
สามารถจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม ไดทั้งการแกปญหาเรื่องน้ํา และถนนหนทาง     
ที่ชาวบานไดรับความเดือดรอน โครงการบุกเบิกถนนสายใตสายไฟ ม.11-ม.12 ถาทุก
ทานไดเขาไปดูพื้นที่จะรูวาถนนเสนนี้ไมมีทางออก กระผมไดลงไปสํารวจดวยตัวเองและ
ไดสงเรื่องไปยังผูวาราชการจังหวัดกระบี่ พรอมรายชื่อประชาชนที่เดือดรอน 50 คน 
ทานผูวาฯ ไดสอบถามกระผมวาเปนเรื่องจริงหรือไม เราจึงมีความจําเปนที่จะตอง
ชวยเหลือ  สวนในเรื่องน้ําประปาหอถังสูง หมูที่ 12 พื้นที่ติดกับหมูที่ 6 ใชงบประมาณ 
1 ลานกวาบาท มีพี่นองประชาชนเดือดรอนหลายหลังคาเรือน เทศบาลก็เคยสงเรื่องไป
ยังการประปาสวนภูมิภาค และทําการสํารวจในเบื้องตน ทางการประปาสวนภูมิภาคก็ทํา
หนังสือตอบกลับมาวาไมสามารถดันน้ําใหขึ้นไปไดเพราะพื้นที่อยูเหนือระดับน้ําทะเล 
ทุกๆปชาวบานเดือดรอนอยางหนัก โครงการนี้สามารถแกปญหาใหพี่นองไดทั้งสอง
หมูบาน และตอไปเราก็สามารถขยายไปยังหนองพันทัน ซึ่งมีบานเรือนของประชาชน
อาศัยอยูมากมาย ก็เปนการดําเนินการเพื่ออนาคต   
  สวนในเรื่องการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลกระบี่นอยเกมส ที่ทานสมาชิกถามวาทําไมใช
เวลาแขงขันนอย ที่ผานมาทุกๆปเราใชเวลาแขงขัน 1 เดือน  แตมาคราวนี้เราใชเวลา
แขงขันแค 21 วัน สาเหตุที่ระยะเวลาลดลงก็เนื่องมาจาก  ไดประชุมคณะกรรมการ
จัดการแขงขันและตัวแทนของหมูบานวาควรจัดใหเสร็จกอนเปดเทอม  และการแขงขัน
ครั้งกอนเราใหมีการแขงขันแคสนามเดียว แตมาคราวนี้เราแบงการแขงขันเปนสองสนาม 
คือ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง และโรงเรียนทุงพะยอม และแขงขันตั้งแตเชาจนถึงเย็น         
ซึ่งสามารถรนระยะเวลาไดมาก  ทั้งที่มีการเพิ่มชนิดกีฬาอีกดวย  ถาทุกทานไดไปดู
ทองถิ่นอื่นๆ เขาจัดการแขงขันประมาณ 7 วัน ประเภทกีฬาก็มีนอย ก็อยากทําความ
เขาใจกับทุกทาน  
  อีกเรื่อง กระผมและทานปลัดเทศบาลไดเขารวมประชุม ที่องคการบริหารสวนจังหวัด
กระบี่ในเรื่องของการทําสัญญา MOC โครงการกอสรางถนนลาดยาง  เขาไดแจงวาใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการกอสรางถนน โดยจะเริ่มใชหลักเกณฑแบบเดียวกับทาง
หลวงชนบท คือถนนตองมีเขตทางกวาง 15 เมตร ถนนตองมีผิวจราจร 6 เมตร ไหลทาง
ขางละ 1 เมตร และตองมีพื้นที่สองขางถนนอีกขางละ 4 เมตร เราจะมีปญหาในการขอ
ใชพื้นที่ การอุทิศที่ดิน ก็ตองขอฝากสมาชิกทุกทานเราจะตองมาประชุม และตองเชิญ
ผูนําชุมชน มาปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้ เพราะถาเราไมดําเนินการเรื่องนี้ ตอไปก็ตองใช
งบประมาณของเทศบาลเองในการกอสรางถนน วันนี้ก็ตองขอขอบคุณทุกทาน ที่รวม
ประชุมและเสนอปญหาตางๆของพี่นองประชาชน 
 

 

ปดประชุม เวลา   12.10  น. 
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ลงชื่อ     วินัส  ชุมบุตร          ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายวินัส  ชุมบุตร) 

 

ลงชื่อ     อัจฉรา   เกกินะ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

     (นางสาวอัจฉรา   เกกินะ) 

 

  ลงชื่อ    สมนึก  ทองขยัน     ผูรับรองรายงานการประชุม  

         (นายสมนึก  ทองขยัน ) 

   ประธานสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

ลงชื่อ    สาคร   เจริญพร        ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสาคร   เจริญพร) 

 

ลงชื่อ     สมเกียรติ์   หลานหลาย     ผูจดบันทึกการประชมุ 

        (นายสมเกียรติ์   หลานหลาย) 

  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

 


